



ISO 9001:2015
QMS 06020/1049

ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย GRADUATE NEWS

The Graduate School, Ramkhamhaeng University



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารท่าชัย ชั้น 3 ตู้ ปณ. 1099 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ 0 2310 8560-65 โทรสาร 0 2310 8553 www.grad.ru.ac.th

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2564

หลุมมา ชวดไป ส่งความสุขจากใจ ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ขอให้ปลอดภัย โรค ปลอดภัย ถ้วนทุกคน

2564



2021

สวัสดี ปีใหม่ 2564
ลากันไป อีกหนึ่งปี ปีชวดหนู
สิ่งดีงาม ทุกยาม รามฯ เชิดชู
ขอให้อยู่ คู่คุณ คู่ชาวรามฯ

ขอพระบารมี องค์พ่อขุน
แม่โพสพ เนื้อนาบุญ อันล้นหลาม
ແ່ປັກປ້ອງ ພອງສີຊົຍ ທຸກຜູ້ນຳມ
ในทุกยาม เกิดสุข ไร้ทุกข์ภัย

การเรียนเด่น การงานดี มากมีโชค
ไร้เศร้าโศก โรคร้างลา ชีวาสดใส
ในนามของ ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย
ยังคงเป็น แรงใจ ให้ทุกคน



บัณฑิตวิทยาลัย อาคารทำวิจัยชั้น 3 โทร. 02-310-8560-65
www.grad.ru.ac.th

สวัสดี ปีใหม่ 2564
ดีดีดี มีทั่วไป ในทุกหน
ไร้จน ไร้เจ็บ สุขกมล
จงเกิดต่อ พองชน คนชาวรามฯ

อ. พงศธร นัทธิประทุม
บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย

เจ้าของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่ปรึกษา ผศ. วุฒิสักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

บรรณาธิการบริหาร ผศ. สาธิต สุนทรพันธุ์

บรรณาธิการ อ. พงศธร นัทธิประทุม

กองบรรณาธิการ อ. ดร. ประมต วรรณบวร, อ. ดร. ปิยวรรณ ศิริเดชชอง

ผู้จัดการ นางสาวชัชฌิ ศรแก้ว

ช่างภาพ นายอมรศักดิ์ สุวรรณโชติ, นายจรูญกิจ แนนทิบูลย์

ฝ่ายจัดการ นางสาวศศิธร ชำนิเชลิส

ฝ่ายอัลบั้ม นางลักขณา ชวัลชัย

จัดรูปเล่ม นางลักขณา ชวัลชัย, นายอมรศักดิ์ สุวรรณโชติ, นายเกรียงไกร เมฆวิจิตร

พิสูจน์อักษร กองบรรณาธิการ

การเขียนบทความวิชาการ

(ตอนที่ 2)

ชัชณี ศรีแก้ว
ฝ่ายมาตรฐานวิชาการ

ต่อจากฉบับที่แล้ว

4.3 ประเภท วิเคราะห์และสังเคราะห์ ความหมายของ “วิเคราะห์” คือ แยกแยะประเด็นเนื้อหาเป็นกลุ่ม เป็นประเด็น ส่วน “สังเคราะห์” คือ การรวมประเด็นเนื้อหา มาสรุปเป็นประเด็นใหม่ เช่น บทความเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนเพื่อลดความสูญเปล่าของต้นทุนการศึกษาในระบบปิดและระบบเปิด” ในเนื้อหาส่วนวิเคราะห์คือ วิเคราะห์ว่า การเรียนการสอนระบบปิดเป็นอย่างไร ระบบเปิดเป็นอย่างไร และระบบปิดและเปิดซ้อนกันอยู่ในตัวเป็นอย่างไร แต่ละระบบทำให้เกิดการประหยัดและความสูญเปล่าของต้นทุนการจัดการเรียนการสอนอย่างไร มากน้อยเพียงใด มีอะไรเป็นปัจจัยสนับสนุนหรือหักล้าง แล้วจึงเอาประเด็นปัญหาที่วิเคราะห์สาเหตุชัดเจนแล้วมาประมวลเข้าด้วยกัน เพื่อที่จะสังเคราะห์หารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งเสนอวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมตามทัศนะของผู้เขียน

4.4 ประเภท สัมภาษณ์บุคคล เป็นบทความที่นำเอาคำถามและคำตอบของบุคคลที่ถูกสัมภาษณ์มาเรียบเรียง ซึ่งปกติจะไม่ดัดแปลงถ้อยคำเพื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้อารมณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ผ่านถ้อยคำแท้ ๆ เช่น เรื่อง “ทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ของ นายสมหวัง แก้วทอง” เป็นต้น ซึ่งในการนำประเด็นจากการสัมภาษณ์มาเขียน ก็จะมีมุ่งเน้นในสาระสำคัญให้ตรงกับหัวข้อ คือ วิธีการทำงานให้สำเร็จผลของนายสมหวัง

4.5 ประเภท ความคิดเห็นทั่วไป เป็นบทความที่ผู้เขียนแสดงความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปหรือเกี่ยวกับบุคคลอื่น เช่น “บัณฑิตควรมีคุณธรรมอะไรในการดำเนินชีวิต” ผู้เขียนจะแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเป็นประเด็นหลัก โดยอาจจะต้องมีหลักการ แนวคิด เรื่องราว หรือคตินิยม ที่เกี่ยวข้อง มาอ้างอิงตามความเหมาะสม บทความประเภทนี้ อาจจะถูกต้องได้ง่าย หากผู้เขียนเป็นผู้มีมีจรรยาบรรณ อดิ หรืออวิชา คือ ไม่กระจ่างในความรู้และเหตุผลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง

4.6 ประเภท แสดงอัตลักษณ์ เป็นบทความที่ผู้เขียนต้องการเขียนเรื่องราวที่เป็นตัวตนของตนเอง โดยนำแนวคิดและอัตชีวประวัติของผู้เขียนมาเขียนเพื่อชี้แนะ หรือเพื่อเป็นแบบฉบับแก่ผู้อื่น เช่น “การประสบความสำเร็จในธุรกิจส่วนตัวของข้าพเจ้า” ซึ่งเป็นเรื่องที่กล่าวโดยมีอัตลักษณ์ (identities) ของผู้เขียนเป็นแกนของเนื้อหาว่า ผู้เขียนคิดอะไร ทำอะไร ผลเป็นอย่างไร และจะเป็นประโยชน์อย่างไรแก่ผู้อ่าน

4.7 ประเภท วิชาการ หรือ กึ่งวิชาการ มักเรียกรวม ๆ ว่า “บทความวิชาการ” เป็นบทความที่มีแกนของเรื่องเป็นเนื้อหาวิชาการ ซึ่งจะเป็นวิชาการด้านใดก็ได้ ตามที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอ แต่ผู้เขียนควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ มากพอที่จะเขียนได้ครบประเด็น และไม่ผิดพลาด ที่มาของความรู้ความเข้าใจอาจจะมาจากประสบการณ์ การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร การวิจัยภาคสนาม การวิจัยในห้องปฏิบัติการ ฯลฯ ตัวอย่างของบทความวิชาการ เช่น “ผลกระทบของการใช้นโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” “หลักศาสนธรรมที่เหมาะสมกับครูอาจารย์” “ไอเอสโอ: มาตรฐานคุณภาพช่วยสร้างคุณภาพได้จริงหรือ” “จาก คิวซี ถึง ไอเอสโอ: ได้อะไร เสียอะไร” “คุณภาพของผู้ประเมินคุณภาพ” และ “ลัทธิชาตินิยม: ทำลายหรือสร้างสรรค์” เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง

เสรี ลีลาลัย. (2548, พฤศจิกายน). การเขียนบทความวิชาการ. เอกสารประกอบการบรรยาย ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความทางวิชาการ”. ณ ห้องบรรยาย อาคารท่าชัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก.

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

การเลือกตั้งประธานาธิบดี และสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2563

รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ศุภผล
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การเลือกตั้งประธานาธิบดี และสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมานับเป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญของสหรัฐอเมริกาที่ใครจะขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนที่ 46 ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า โจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครต ได้รับคะแนนจากคณะผู้เลือกตั้ง (Electoral College) 306 เสียง ขณะที่โดนัลด์ ทรัมป์ จากพรรครีพับลิกัน ได้รับคะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งเพียง 232 เสียง ทำให้โจ ไบเดน เป็นผู้ที่ประธานาธิบดีคนที่ 461 ขณะที่การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา พรรคเดโมแครตได้ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร 188 ที่นั่ง และวุฒิสภา 45 ที่นั่ง ส่วนพรรครีพับลิกันได้ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร 181 ที่นั่ง และวุฒิสภา 47 ที่นั่ง ทั้งนี้การเลือกตั้งประธานาธิบดี และสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาจะมีความซับซ้อนและแตกต่างกันอยู่ โดยจะอธิบายเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดี และส่วนที่สองเป็นการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา

การเลือกตั้งประธานาธิบดี จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ แบบแรกเรียกว่า “คะแนนเสียงจากมหาชน” (Popular Vote) และ “คะแนนเสียงจากคณะผู้เลือกตั้ง” (Electoral Vote) โดยไม่ว่าประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะสามารถเลือกประธานาธิบดีโดยตรง แต่ที่ประชาชนจะได้เลือก คือ “คณะผู้เลือกตั้ง” (Electoral College) ซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนไปเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกต่อหนึ่ง โดยแต่ละมลรัฐจะมีคะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งไม่เท่ากัน โดยคะแนนของคณะผู้เลือกตั้งมีจำนวน 538 เสียง ต้องได้รับคะแนนถึง 270 เสียง จึงจะได้รับการเลือกตั้งประธานาธิบดี มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา จะแบ่งออกเป็น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวน 435 คน เป็นตัวแทนจากเขตการปกครอง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี มาจากการเลือกตั้งในเขตการปกครองตามจำนวนประชากรที่ระบุไว้ในเขตการเลือกตั้งสหรัฐ ซึ่งทุก ๆ 2 ปี 1 ใน 3 ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องได้รับเลือกตั้งใหม่ ขณะเดียวกันสมาชิกวุฒิสภามีจำนวน 100 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี ซึ่งแต่ละมลรัฐมีสิทธิในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 2 คน ไม่ว่าจะป็นรัฐมีประชากรมากหรือน้อยเท่าใด

สรุป การเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ การเลือกตั้งประธานาธิบดี ซึ่งจะเลือกตั้งทุก ๆ 4 ปี และการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาที่แบ่งเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีการเลือกตั้งทุก ๆ 2 ปี และการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจะมีการเลือกตั้งทุก ๆ 6 ปี

โจ ไบเดน จะขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการหลังสาบานตนเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

มลรัฐสหรัฐอเมริกาจำนวน 48 มลรัฐจะใช้ระบบการนับคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีแบบใครเป็นผู้ชนะก็จะได้รับคะแนนทั้งหมด หรือที่เรียกว่า “Winner-take-all” ยกเว้นมลรัฐเมนและเนบราสก้าที่ใช้ระบบสัดส่วน

แต่ลูกพ่อขุนรามฯ ทุกท่าน

อ. ดร. ปิยวรรณ ศิริเดชขจร

ถึงแม้จะเข้าสู่ปีใหม่พุทธศักราช 2564 แล้วก็ตาม แต่เราคนไทยทุกคน ทุกภูมิภาค ยังคงต้องเผชิญปัญหาอีกมากมาย ในห้วงเวลาต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ทั้งปัญหาการชุมนุม ความขัดแย้งทางความคิด ความเห็นทางการเมือง ปัญหาสุขภาพะอนามัย Covid-19 ที่ยังอยู่ล้อมรอบเราไปอีกพักใหญ่ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร อันเนื่องมาจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 และปัญหารถติดไปอีกระยะหนึ่งอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียว ปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ ไม่มีอะไรจะหมดไปง่าย ๆ ทว่า สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นคือวิถีชีวิตใหม่ การปรับตัว การใช้ชีวิตด้วยวิถีใหม่ หากปรับไม่ได้ก็จะทุกข์ จะเดือดร้อน เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมามากมาย ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ บทความนี้ จึงอยากเสนอแนวคิดที่นักศึกษาอาจนำไปใช้ได้ทันที ในห้วงยามปัญหามากมายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อจะอยู่รอดได้ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ ดังนี้

1. ควรติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สม่าเสมอ แต่ไม่มากนัก เสพข่าวแบบทางสายกลาง เพราะมากไปก็ไม่ดี น้อยไปก็ไม่เหมาะ เพราะจะทำให้ขาดข้อมูลในการปรับตัว ปรับวิถีชีวิต

2. ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตาม สติ สัมปชัญญะ การตระหนักรู้ตนเอง ควรมาก่อน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน จะได้ครองตน ครองใจ ไม่ตระหนก สงบ และหาทางแก้ไขด้วยปัญญา ปัญญาสำคัญเป็นอันดับแรก ปัญญานำมาซึ่งความรู้ ในการแก้ปัญหา แก้ภัยต่าง ๆ ได้อย่างถูกวิธี ผู้มีปัญญา มีความรู้ มีวิชา ย่อมแก้ปัญหาได้ถูกทางกว่าผู้มีตณหา และอวิชา (ความไม่รู้)

กล่าวโดยสรุป ท่ามกลางปัญหามากมายเหล่านี้ เราเป็นผู้ที่กำลังศึกษาเล่าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย และบางท่าน ประกอบอาชีพการงานไปด้วย หากเราอยู่กับปัญหาเหล่านี้ไปโดยไม่ติดตามข้อมูลข่าวสาร ขาดสติในการใช้ชีวิต แน่แน่นอนว่า ย่อมกระทบต่อหน้าที่การงาน และการศึกษาไปด้วย ขอให้นักศึกษาทุกท่าน ปลอดภัย ปลอดภัย โชคดีตลอด ปี 2564 ปีฉลู ปีวัว ปีนี้ นะคะ

อยู่ห่างกันได้
ใส่ Mask กัน
หมั่นล้างมือ
เช็คชื่อด้วยไทยชนะ





ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

เรื่อง กำหนดการตรวจรูปแบบคุชฎินิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ประจำภาค ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษ (ส่วนกลาง) ภาค ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจรูปแบบคุชฎินิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ใน ภาค ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยนักศึกษาสามารถสำเร็จ การศึกษาเป็นไปตามที่กำหนด ในแต่ละภาคการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จึงประกาศกำหนดการตรวจรูปแบบ คุชฎินิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ดังนี้

ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

- พ.ย. ๑๐ ก.ย. ๖๓ – พ. ๑๓ ม.ค. ๖๔ วันสอบป้องกันคุชฎินิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
 ส. ๑๐ ต.ค. ๖๓ – ศ. ๑๒ ก.พ. ๖๔ วันส่งเล่มคุชฎินิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เพื่อรับการตรวจ
 รูปแบบ ครั้งที่ ๑ ที่บัณฑิตวิทยาลัย โดยคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
 ในภาค ๒/๒๕๖๓
 จ. ๒๘ ธ.ค. ๖๓ – พ.ย. ๒๗ พ.ค. ๖๔ วันส่งเล่มฯ ฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐานอื่น ๆ เพื่อสำเร็จการศึกษา
 ภาค ๒/๒๕๖๓

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

- พ.ย. ๑๔ ม.ค. ๖๔ – พ.ย. ๘ เม.ย. ๖๔ วันสอบป้องกันคุชฎินิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
 ส. ๑๓ ก.พ. ๖๔ – ศ. ๗ พ.ค. ๖๔ วันส่งเล่มคุชฎินิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เพื่อรับการตรวจ
 รูปแบบ ครั้งที่ ๑ ที่บัณฑิตวิทยาลัย โดยคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
 ในภาคฤดูร้อน/๒๕๖๓
 ศ. ๒๘ พ.ค. ๖๔ – ศ. ๓๐ ก.ค. ๖๔ วันส่งเล่มฯ ฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐานอื่น ๆ เพื่อสำเร็จการศึกษา
 ภาคฤดูร้อน/๒๕๖๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗/พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต สุนทรพันธุ์)

คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย



ในช่วงนี้เป็นช่วงที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เสนอชื่อแจ้งจบการศึกษาเป็นจำนวนมาก ทางฝ่ายบริการการศึกษาจึงขอแจ้งข้อมูล การแจ้งจบการศึกษา ดังต่อไปนี้

นักศึกษาแผน ก

นักศึกษานิพนธ์เอก (แบบ 1 และแบบ 2) นักศึกษานิพนธ์โท แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) นักศึกษานิพนธ์โท แผน ข (ทำสารนิพนธ์) ดำเนินการแจ้งจบการศึกษา มีขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. รับ ว. 5 (แบบเสนอวิทยานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์) หรือ ส. 5 (แบบเสนอสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์) ภายใน 7 วันนับจาก วันที่ส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ที่หน่วยมาตรฐานวิทยานิพนธ์
2. บันทึกข้อมูลในแบบคำร้องแจ้งจบการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ของ บัณฑิตวิทยาลัย (www.grad.ru.a.th) e-graduate
3. ตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องก่อน โดยติดต่อกานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยประมวลผลสอบและ ทะเบียนประวัติฯ เป็นต้น
4. ส่งพิมพ์แบบคำร้องแจ้งจบการศึกษา และนำไปยื่นที่คณะ หรือโครงการที่นักศึกษาสังกัดอยู่ โดยแนบเอกสารประกอบการแจ้งจบการศึกษา ดังนี้

- 4.1 แบบ ว. 5 (แบบเสนอวิทยานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์) หรือ ส. 5 (แบบเสนอสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์)
- 4.2 แบบ ว. 9 พร้อมแนบหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่

นักศึกษาแผน ข

นักศึกษานิพนธ์โท แผน ข (สอบประมวลความรู้) เมื่อผลสอบประมวลความรู้ผ่าน มีผลสอบเป็น (S) เป็นที่เรียบร้อย ให้นักศึกษานำบันทึกข้อมูลในคำร้องแจ้งจบการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย (www.grad.ru.ac.th) e-graduate และนำเอกสาร ไปยื่นที่คณะ/โครงการที่นักศึกษาสังกัด

หมายเหตุ คำนำหน้านาม ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่นักศึกษาแจ้งจบการศึกษาจะใช้เป็นข้อมูลในการเสนอชื่อเพื่ออนุมัติปริญญาแก่ สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉะนั้น ก่อนพิมพ์แบบคำร้องแจ้งจบ ต้องตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อน หากได้รับการเสนอชื่อ เพื่ออนุมัติปริญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้